

opusdei.org

Cám ơn bạn rất nhiều vì mọi thứ!

Các sinh viên từ Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Uganda mùa hè vừa qua đã giúp xây dựng một trường tiểu học ở châu Phi.

19-02-2011

Có một điều mà chúng tôi đã nhanh chóng học được từ người dân Uganda, đó chính là lòng biết ơn và sự hồ hởi, nồng nhiệt. Mweebale nnyo, mwebalire ddala! Chúng tôi thường xuyên được nghe cụm từ này trong một vài tuần qua và tự mình lặp đi lặp lại rất thường xuyên.

Trong tiếng Swahili nó có nghĩa là :
“Cám ơn bạn rất nhiều, cám ơn bạn
rất nhiều vì mọi thứ!”

Những câu nói đó là sự tóm gọn
chuẩn xác cho dự án năm nay. Chúng
tôi tự cảm thấy rất biết ơn vì có thể
tham gia vào dự án này và làm việc
xuyên suốt cùng với những người
dân nơi đây.

Lần này, chúng tôi là một nhóm nhỏ
những người trẻ tuổi nhưng rất dũng
cảm đến từ Cologne, Essen,
Hollegath, Lippsatadt và Barcelona.
Vận chuyển 14 vali chứa lượng lớn
quần áo cứu trợ cho những người
bạn của chúng tôi tại Uganda, chuyến
đi của chúng tôi cất cánh từ
Düsseldorf vào ngày 10, đi ngang qua
Cairo trên đường đến Entebbe.

Trong trung tâm nghiên cứu Bugala,
một sinh viên Opus Dei cư trú tại
Kampala, và hơn chín sinh viên nữa
đã tham gia vào nhóm của chúng tôi,
và từ đó chúng tôi đi đến Ssukka, nơi

chúng tôi đã xây dựng được một dãy nhà đầu tiên với ba phòng học vào năm ngoái. Ở đó, chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của dân làng, đặc biệt là các em nhỏ với những bài hát của chúng. Số lượng trẻ em thật ấn tượng, trong năm vừa qua số lượng học sinh của trường đã tăng thêm 80 em.

Tại đây, chúng tôi có 3 tuần làm việc đang chờ ở phía trước và một nhiệm vụ rõ ràng: phải quên thân mình, xây một ngôi trường cho những đứa trẻ và những giáo viên của chúng. Trong suốt những tuần trước đó, một nhóm sinh viên từ Tây Ban Nha và Thụy Điển đã thực hiện được phần lớn công việc, và bốn phòng học mới của dãy nhà này đang được xây dựng phần mái. Dự án được chỉ đạo bởi Jean Mwebasa, một sinh viên của trường đại học Makerere, người tham gia vào các chương trình giáo lý và văn hóa ở trung tâm nghiên cứu Bugala.

Buổi sáng của chúng tôi bắt đầu với Thánh lễ vào lúc 7 giờ 30, sau đó là bữa sáng và một chuyến đi ngắn đến công trường xây dựng. Đang đợi chúng tôi ở đó là những người thợ thủ công Uganda với 2 núi cát, rất nhiều bao xi măng và tất nhiên là cả những công cụ của chúng tôi. Vào lúc 1 giờ trưa chúng tôi quay trở lại chỗ trọ ở trang trại của gia đình Jean để ăn trưa. Sau một giấc ngủ trưa ngắn, khoảng 2 giờ 30 chúng tôi trở lại công trường xây dựng. Vào các buổi chiều thì công việc ít hơn, nên một số người trong nhóm có thể chơi đùa với Harriet và David cùng với những đứa bạn của chúng, và thậm chí còn đủ thời gian chơi 1 trận đá banh.

Sau bữa tối, tất cả chúng tôi ngồi lại với nhau một lúc và có thể biết thêm rất nhiều điều về các bộ lạc khác ở Uganda. Và như thế, thời gian ba tuần rưỡi đã kết thúc sớm hơn chúng tôi tưởng, bỏ lại sau lưng những người bạn mới quen và mảnh đất mà

chúng tôi yêu mến. Gửi đến tất cả
mọi người đã làm cho dự án này có
thể trở thành hiện thực: *Mweebale
nnyo, mwebalire ddala!*

pdf | document generated
automatically from [https://opusdei.org/
vi-vn/article/cam-on-ban-rat-nhieu-vi-
moi-thu/](https://opusdei.org/vi-vn/article/cam-on-ban-rat-nhieu-vi-moi-thu/) (13-04-2025)